

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจที่ไม่ต้องขออนุญาต
ในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ.

หลักการ

กำหนดธุรกิจที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

เหตุผล

โดยที่ธุรกิจการเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจบริการโทรคมนาคม ธุรกิจศูนย์บริหารเงิน ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ธุรกิจบริการบริหารจัดการงานด้านธุรการ ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้เฉพาะภายในประเทศ ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่บางส่วน เพื่อติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการให้บริการทางการเงินและเครื่องจำหน่ายสินค้าหรือบริการอัตโนมัติ เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่พนักงานบริษัท ธุรกิจบริการชุดเจาะปิโตรเลียม ธุรกิจอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจอื่นตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นธุรกิจที่สมควรอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจได้ ประกอบกับบัญชีสาม (๑๑) และ (๒๑) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้การยกเว้นการทำกิจการนายหน้าหรือตัวแทน และธุรกิจบริการ ต้องกำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ร่าง
กฎกระทรวง
กำหนดธุรกิจที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ และบัญชีสาม (๑๑) และ (๒๑) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้กิจการตัวแทนดังต่อไปนี้เป็นกิจการตัวแทนที่ยกเว้นไม่อยู่ใน (๑๑) ของบัญชีสาม ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒

(๑) การเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๒) การเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดให้มีการชำระเงิน ที่คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรืออัตราดอกเบี้ย และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวได้กระทำนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ ๒ ให้ธุรกิจบริการดังต่อไปนี้เป็นธุรกิจบริการที่ยกเว้นไม่อยู่ใน (๒๑) ของบัญชีสาม ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒

(๑) ธุรกิจบริการกิจการโทรคมนาคม สำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ได้แก่ ใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม

(๒) ธุรกิจศูนย์บริหารเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

(๓) ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจที่มีรายได้หลักจากซอฟต์แวร์ที่พัฒนาในประเทศไทย และประกอบธุรกิจในลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้

(ก) พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านวิเคราะห์และเชื่อมโยงเพื่อบริหารจัดการข้อมูล Big Data Data Analytics รวมถึง Predictive Analytics

(ข) พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและไซเบอร์

(ค) พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุม หรือเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

(ง) พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต (Industrial Software) ที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรืออุปกรณ์ขั้นสูงร่วมในการพัฒนา

(๔) ธุรกิจบริการบริหารจัดการงานด้านธุรการ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างนิติบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของอีกนิติบุคคลหนึ่ง

(ข) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าของทุนของนิติบุคคลหนึ่ง ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าของทุนของอีกนิติบุคคลหนึ่ง

(ค) นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าของทุนของอีกนิติบุคคลหนึ่ง

(ง) กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอำนาจจัดการเกินกว่ากึ่งจำนวนของนิติบุคคลหนึ่ง เป็นกรรมการหรือเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอำนาจจัดการเกินกว่ากึ่งจำนวนของอีกนิติบุคคลหนึ่ง

(๕) ธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้เฉพาะภายในประเทศ ระหว่างนิติบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของอีกนิติบุคคลหนึ่ง

(ข) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละห้าสิบของทุนของนิติบุคคลหนึ่ง ถือหุ้นหรือเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละห้าสิบของทุนของอีกนิติบุคคลหนึ่ง

(ค) นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละห้าสิบของทุนของอีกนิติบุคคลหนึ่ง

(ง) กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอำนาจจัดการเกินกว่ากึ่งจำนวนของนิติบุคคลหนึ่ง เป็นกรรมการหรือเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอำนาจจัดการเกินกว่ากึ่งจำนวนของอีกนิติบุคคลหนึ่ง

(๖) ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่บางส่วน เพื่อติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการให้บริการทางการเงินและเครื่องจำหน่ายสินค้าหรือบริการอัตโนมัติ เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่พนักงานบริษัท

(๗) ธุรกิจบริการชุดเจาะปิโตรเลียม

(๘) ธุรกิจอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ก) การให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์

(ข) การซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน

(๙) ธุรกิจอื่นตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ก) การซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน

(ข) การเป็นผู้ค้า ที่ปรึกษา หรือผู้จัดการเงินทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สินค้าหรือตัวแปร อ้างอิงไม่ได้ อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ค) การเป็นผู้ค้า ที่ปรึกษา หรือผู้จัดการเงินทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดให้มีการชำระเงิน ที่คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรืออัตราดอกเบี้ย และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้กระทำนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์